



Shan State  
Refugee  
Committee  
(Thai Border)

23 พฤษภาคม 2562

แถลงการณ์ โดย มูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ่ (SHRF) และ คณะกรรมการผู้ลี้ภัยรัฐฉาน-ชายแดน ไทย (SSRC-TB)  
พื้นที่ลี้ภัยน้อยลง: ภัยคุกคามใหม่ต่อความมั่นคงปลอดภัยของผู้ลี้ภัยตามแนวพรมแดนรัฐฉาน-ไทย

รายงานใหม่ของมูลนิธิสิทธิมนุษยชนไทใหญ่ (SHRF) และ คณะกรรมการผู้ลี้ภัยรัฐฉาน - ชายแดนไทย (SSRC-TB) เผยให้เห็นภัยคุกคามด้านความปลอดภัยจากกองทัพรัฐบาลพม่าและกองทัพสหรัฐว้า (United Wa State Army - UWSA) ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นต่อชาวบ้านที่ต้องพลัดถิ่นกว่า 6,000 คน ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวตามแนวพรมแดนรัฐฉาน-ไทย โดยกว่าหนึ่งปีก่อนหน้านี้ แหล่งทุนระหว่างประเทศได้ตั้งงบประมาณสนับสนุนความช่วยเหลือด้านอาหารที่เคยให้กับพวกเขาโดยสิ้นเชิง

แม้สภาออบกู้รัฐฉาน/กองทัพรัฐฉาน (Restoration Council of Shan State/Shan State Army (RCSS/SSA) จะมีการตกลงหยุดยิงกับกองทัพรัฐบาลพม่าแล้ว แต่กองทัพรัฐบาลพม่ายังคงเสริมกำลังรอบที่พักพิงชั่วคราวของผู้พลัดถิ่นชาวไทใหญ่ทั้ง 5 แห่ง และมีการสร้างถนนใหม่ มีการส่งเครื่องบินโดรนเข้าไปในพื้นที่ นอกจากนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ยังมีการยิงจากปืนใหญ่ขนาด 120 มม. ระเบิด 6 ลูก ตกไปใกล้กับที่พักพิงสองแห่งของผู้พลัดถิ่น ทำให้ผู้พลัดถิ่นที่ตกใจกลัว กลับมาพื้นที่พหุหลุมหลบภัยเดิมและสร้างใหม่ พร้อมกับการซ่อมหนีภัยเพื่อเตรียมรับมือหากมีการโจมตีเพิ่มเติม

กองทัพสหรัฐว้า ได้ขยายเขตอิทธิพลของตนทางตอนใต้ของรัฐฉาน รอบที่พักพิงชั่วคราวของผู้พลัดถิ่น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ทหารว้าได้บุกเข้ายึดพื้นที่สูงใกล้กับที่พักพิงชั่วคราวของผู้พลัดถิ่น ดอยก่อวัน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสาต ทางใต้ของรัฐฉาน ถือว่าเป็นการละเมิดความตกลงด้านพรมแดนที่ทำไว้กับสภาออบกู้รัฐฉาน/กองทัพรัฐฉาน ทั้งยังเป็นการแย่งชิงที่ทำกินซึ่งมีอยู่น้อยมากสำหรับผู้พลัดถิ่น

การตรึงกำลังทหารในตอนใต้ของรัฐฉานมีมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นจากแผนที่ใหม่ที่จัดทำโดยมูลนิธิสิทธิมนุษยชนรัฐฉาน แสดงภาพฐานทัพของกองทัพรัฐบาลพม่าและกองทัพสหรัฐว้า หลายร้อยแห่ง ซึ่งกระจุกตัวอย่างหนาแน่นรอบที่พักพิงชั่วคราวของผู้พลัดถิ่นชาวไทใหญ่

แผนที่เหล่านี้แสดงให้เห็นอิทธิพลของกองทัพสหรัฐว่าบริเวณทางตอนใต้ของรัฐฉาน ซึ่งก่อนหน้านี้มีการบังคับชาวบ้านชาติพันธุ์กว่า 120,000 คนให้ต้องอพยพออกจากพื้นที่ด้านเหนือเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ทำให้ชนชาติพันธุ์กลุ่มไทใหญ่ อาข่า และลีซอ ต้องออกไปจากพื้นที่ จากยุทธศาสตร์แบ่งแยกและปกครองโดยกองทัพพม่า ส่วนที่ดินซึ่งเคยเป็นที่ทำกินของชุมชนเกษตรพึ่งตนเองในชนบท ขณะนี้ได้ถูกนำไปทำเป็นฐานทัพทหารว่าที่คอยดูแลเกษตรแปลงเดี่ยวขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกยางพาราเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน

ในขณะที่สังคมให้ความสนใจกับการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปีของการหยุดยิงของกองทัพสหรัฐว่าที่ศูนย์บัญชาการใหญ่ทางเหนือบริเวณพรมแดนประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา แต่ในเวลาเดียวกันมีการตั้งคำถามหลายพันนายบริเวณศูนย์บัญชาการใหญ่ทางตอนใต้ของกองทัพสหรัฐว่า ที่ห้วยอ้อ เขตอำเภอเมืองโถ้น ซึ่งอยู่ห่างจากพรมแดนไทย ทางเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ เพียง 10 กิโลเมตร เป็นสัญญาณเตือนอย่างชัดเจนว่าต้องมีการแก้ปัญหาข้อพิพาทด้านดินแดนในตอนใต้ของรัฐฉาน ก่อนที่ผู้ลี้ภัยจะกลับคืนสู่ถิ่นฐานของตนเองได้

“หมู่บ้านและที่ดินของเราถูกรัฐบาลพม่าและทหารว่ายึดไปหมด เป็นไปไม่ได้ที่เราจะกลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดได้หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้” จายแลง หัวหน้าคณะกรรมการผู้ลี้ภัยรัฐฉาน (ชายแดนไทย) กล่าว

ข้อเสนอที่เรียกร้องแหล่งทุนจากชาติตะวันตกให้ทบทุนการตัดสินใจที่ยุติการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารกับผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวของชาวไทใหญ่ตามแนวชายแดนรัฐฉานเมื่อเดือนตุลาคม 2560 นั้น ยังไม่ได้รับตอบรับ อีกทั้งแผนที่ความต้องการด้านมนุษยธรรมทางตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าที่จัดทำโดยองค์การสหประชาชาติและเอ็นจีโอระหว่างประเทศก็ไม่แสดงแม้แต่ภาพของที่พักพิงชั่วคราวของผู้พลัดถิ่นชาวไทใหญ่

“การเพิกเฉยต่อผู้พลัดถิ่นชาวไทใหญ่จะไม่นำซึ่งสันติภาพอย่างแน่นอน” และ “เราต้องการให้นานาชาติกดดันให้กองทัพรัฐบาลพม่ายุติสงคราม” จายแลง กล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

จายแลง +66 (0) 86 188 9827 (ไทใหญ่ พม่า อังกฤษ)

จายหน่อคำ +66 (0) 97 173 1530 (ไทใหญ่ พม่า)

จำมตอง +66 (0) 87 658 9551 (ไทใหญ่ อังกฤษ ไทย)

ลีนหอม +66 (0) 82 189 0684 (ไทใหญ่ ไทย)